

'ทศท.-ทีเอ-ทีทีแอนด์ที' สุมหัวอัดมือถือ

ผู้จัดการรายวัน - 3 โอเปอเรเตอร์ โทรศัพท์พื้นฐาน ทศท. ทีเอ ทีที แอนด์ที รวมหัวสู่มือถือ ด้วยการปรับอัตราค่าบริการรายเขตบนพื้นฐานเดียวกัน ถึงแม้ว่ายังมีข้อสรุปและบอร์ดทศท. ให้เวลา 1 เดือนพิจารณา แต่อย่างน้อยทศท. ก็แสดงท่าทียืนยันอัตราค่าบริการนาทีละ 2 บาททั่วประเทศ โดยไม่มีการคิดค่าบริการรายเดือนเพิ่มเติมแต่อย่างใด

นายไอศักร เพียรธรรม รองผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) ในฐานะเลขา-

นาการคณะกรรมการทศท. กล่าวภายหลังการประชุมบอร์ดทศท. ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องอัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัดหรือรายเขต 1234 และค่าเช่าโครงข่ายไอพีเน็ตเวิร์ก ร่วมกับบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่นหรือทีเอผู้ให้บริการโทรศัพท์ 2.6 ล้านเลขหมายในกรุงเทพฯ และบริษัทไทยเทล โฟน แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นหรือทีทีแอนด์ที ผู้ให้บริการโทรศัพท์ 1.5 ล้านเลขหมายในกรุงเทพฯ และบริษัทไทยเทล โฟน

แอนด์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นหรือทีทีแอนด์ที ผู้ให้บริการโทรศัพท์ 1.5 ล้านเลขหมายในภูมิภาค

เนื่องจากความต้องการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการรายเขต 1234 เพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้ง 3 รายคือ ทศท. ทีเอและทีทีแอนด์ที ใช้ในอัตราเดียวกัน โดยมีการตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการรายเขตร่วมกัน จำนวน 4 ครั้ง ก่อนนำเสนอบอร์ดพิจารณาความเอกสารที่เสนอบอร์ดประกอบด้วย 1.โครงสร้างราคาแนวทางที่ 1.คิดค่าเช่ารายเดือน

เพิ่มขึ้นโดยคิดค่าใช้บริการ บาท/นาที แนวทางที่ 2.คิดค่าเช่ารายเดือนเพิ่มขึ้น โดยให้สามารถใช้บริการได้ตามจำนวนนาทีที่กำหนด และกรณีนี้ใช้เงินต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเป็นอัตรา บาท/นาที แนวทางที่ 3.คิดค่าเช่ารายเดือนเพิ่มขึ้น โดยคิดค่าใช้บริการ บาท/ครั้ง และแนวทางที่ 4.ไม่คิดค่าเช่ารายเดือนเพิ่ม โดยคิดค่าใช้บริการ บาท/นาที

2.ตัวอย่างการกำหนดอัตราค่าบริการรายเขต 1234 แนวทางที่

■ 'ทศท.-ทีเอ-ทีทีแอนด์ที'

1. คิดค่าบริการรายเดือนเพิ่ม 100 บาท ค่าใช้บริการ 3 บาท/นาที หรือค่าบริการรายเดือนเพิ่ม 200 บาท ค่าใช้บริการ 1 บาท/นาที แนวทางที่ 2. ค่ารายเดือนเพิ่ม 200 บาท ใช้ได้ 100 นาที ค่าใช้บริการนาทีที่เกิน นาทีละ 2 บาท แนวทางที่ 3. คิดค่าบริการรายเดือนเพิ่ม 200 บาท ค่าใช้บริการ 3 บาท/ครั้ง และแนวทางที่ 4. ไม่คิดค่าบริการรายเดือนเพิ่ม ค่าใช้บริการ 2 บาท/นาที

3. หลักการของการใช้อัตราค่าบริการรายเดือน 1234 ให้ทั้ง ทีเอ ทีทีแอนด์ที และทศท. สามารถใช้โครงสร้างอัตราค่าบริการรายเดือน 1234 โครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่ง โดยแต่ละฝ่ายไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เหมือนกัน

4. ต้นทุนค่าเช่าโครงข่ายไอพี เพื่อให้เอกชนให้บริการรายเดือน 1234 รวมส่วนแบ่งรายได้ ทศท. จะคิดจำนวนการใช้ไม่เกิน 80 ล้านนาที/เดือน คิดค่าเช่าโครงข่าย 1 บาท/นาที จำนวนการใช้มากกว่า 80 ล้านนาทีแต่ไม่เกิน 90 ล้านนาที/เดือน คิดค่าเช่าโครงข่าย 0.94 บาท/นาที จำนวนการใช้มากกว่า 90 ล้านนาทีแต่ไม่เกิน 100 ล้านนาที/เดือน คิดค่าเช่า 0.87 บาท/นาที และจำนวนการใช้มากกว่า 100 ล้านนาที/เดือน คิดค่าเช่า 0.76 บาท/นาที

จากข้อเสนอดังกล่าว ปรากฏว่าเอกชนยอมรับในหลักการแนวทางที่ 1 คิดค่าบริการรายเดือนเพิ่ม 100 หรือ 200 บาท/เดือน คิดค่าใช้บริการ 3 หรือ 1 บาท/นาที ส่วนทศท. ยืนยันแนวทางที่ 4 คือ ไม่คิดค่าบริการรายเดือนเพิ่ม คิดค่าใช้บริการ 2 บาท/นาที

ที่ประชุมใช้เวลาคณะทำงานไปศึกษาหาข้อสรุปภายในเวลาประมาณ 1 เดือน ซึ่งอัตราค่าบริการรายเดือน 1234 ในช่วงโปรโมชันที่คิดกลางวัน นาทีละ 1 บาท กลางคืนนาทีละ 50 สต. จะสิ้นสุดลงในเดือนก.ย. นี้ ซึ่งในระหว่างการศึกษาอัตราค่าบริการดังกล่าวในเดือนค.ค. ให้อัตราค่าบริการรายเดือนกลับไปใช้อัตราปกติคือนาทีละ 2.4.6 และ 8 บาท ตามเดิมก่อน

ประธานบอร์ดอยากให้เห็นเร็วที่สุด เพื่อนำอัตราค่าบริการรายเดือนใหม่ให้ครบ. พิจารณาซึ่งน่าจะเสร็จภายใน 1 เดือน

ส่วนต้นทุนค่าเช่าโครงข่ายไอพีเน็ตเวิร์ก เพื่อให้ทีเอและทีทีแอนด์ทีเช่าใช้ ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ โดยทีทีแอนด์ทีพอใจในต้นทุนดังกล่าว แต่ทีเอให้ความเห็นว่ายังเป็นอัตราที่แพงเกินไป โดยทีเอแสดงถึงตัวเลขโครงสร้างรายได้ก่อนและหลังทศท. ให้บริการรายเดือนอัตราเดิมและอัตราโปรโมชัน

ทีเอระบุว่า ก่อน ทศท. ให้บริการรายเดือนทีเอมีรายได้จากค่าโทรศัพท์ทางไกลนาทีละ 7.7 บาท หักค่าเช่าวงจร 0.7 บาท ค่าส่วนแบ่งสัมปทาน 1.3 บาท รวมเป็นรายได้สุทธิ 5.7 บาท แต่เมื่อ ทศท. ให้บริการรายเดือนเวอร์ชันแรก (2.4.6 และ 8 บาท) ทีเอรายได้ลดลงเหลือนาทีละ 5.9 บาท หักต้นทุนค่าเช่าวงจร 0.7 บาท ค่าส่วนแบ่งสัมปทาน 1.0 บาท ทีเอจะมีรายได้สุทธิ 4.2 บาท แต่เมื่อ ทศท. มีรายเดือนเวอร์ชัน 2 (กลางวันนาทีละ 1 บาท กลางคืนนาทีละ 50 สต.) รายได้ทีเอลดเหลือ 0.8 บาท หักค่าเช่าวงจรและส่วนแบ่งรายได้ 1.0 บาท สรุปทีเอขาดทุนสุทธิ 1.2 บาทต่อนาที ซึ่งข้อเสนอทีเอคือต้องมีรายได้เดือนนาทีละ 3.4 บาท หักค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้ 1.0 บาท ทีเอจะมีรายได้สุทธิ 2.4 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทีเอคาดว่าจะอยู่ได้

ทีเออ้างว่า ทุกวันนี้จ่ายค่าเช่าวงจรเชื่อมโยงต่างจังหวัดนาทีละ 70 สต. ดังนั้น ทศท. ต้องคิดค่าเช่าโครงข่ายต่ำกว่านี้คือ 70 สต. เพราะค่าใช้จ่ายบริการของรายเดือนจะต่ำกว่าค่าบริการปกติ

นายมิตร เจริญวิทย์ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์ (สพท.) กล่าวว่าการให้ของ ทศท. ยืนยันที่จะไม่คิดค่าบริการรายเดือนเพิ่ม และคิดค่าใช้บริการเพียงนาทีละ 2 บาททั่วประเทศ เนื่องจากระบบบิลลิงของทศท. ยังไม่สามารถรองรับการให้บริการที่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนเพิ่มได้ รวมทั้งมีปัญหากับโทรศัพท์สาธารณะในขณะเดียวกันจะมีความพร้อมมากกว่า แต่สิ่งที่ทศท. มองเห็นความสำคัญอันดับแรก คือ การให้บริการประชาชนด้วยอัตราค่าบริการที่ต่ำสุดที่ทศท. จะอยู่ได้

“รายเดือนถือเป็นความร่วมมือของ 3 ผู้ให้บริการทศท. ทีเอ และทีทีแอนด์ที ที่จะสู้กับมือถือเพียงแต่ในแง่เอกชนต้องการเสียค่าเช่าโครงข่ายหรือทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด ในขณะที่ต้องหารายได้จากประชาชนให้มากที่สุดด้วยการคิดค่าบริการรายเดือนเพิ่ม แต่ทศท. จะมองในมุมประโยชน์ของประชาชนมากกว่า และถ้าหากภายใน 1 เดือนยังไม่ได้ข้อสรุป ก็ให้ทศท. ขออนุมัติเปิดให้บริการเฉพาะเลขหมายของทศท. ไปก่อน”

นายไพฑูริกล่าวว่า หากคณะทำงานไม่ได้ข้อสรุป ก็อาจทำข้อเสนอเป็นหลายทางเลือกเพื่อประชาชนมีโอกาสเลือกอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ทีเอ กล่าวทีเอมีรายได้จากค่าโทรศัพท์ทางไกลประมาณ 5% ของรายได้ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่บอร์ดทศท. เชิญบริษัทเข้าร่วมชี้แจงและฟังความคิดเห็น และคิดค่าอัตราค่าบริการรายเดือนใหม่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการบริการซึ่งก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกันระหว่างต้นทุนค่าเช่าโครงข่ายกับรายได้จากการให้บริการ ■